

Số: /BC - UBND

Thanh Định, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT - BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Định Hoá

Thực hiện công văn hướng dẫn số 1934/HD - BCD, ngày 27/9/2022 của UBND PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện Định Hóa về việc hướng dẫn xét, công nhận khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. UBND xã Thanh Định báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT - BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Hướng dẫn số 929/HD - BCD, ngày 24/8/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân xã Thanh Định đã triển khai đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các khu dân cư và yêu cầu đăng ký thực hiện năm 2024.

Sau khi triển khai thực hiện, ý thức vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp được nâng lên, từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới..., quyết tâm xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đối với các Xóm

BCĐ PTTDBVANTQ đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ xã ban hành Nghị quyết về công tác lãnh đạo đảm bảo ANTT, BCĐ xã cũng đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện, trong đó có nội dung về thực hiện Thông tư 124 của Bộ Công an, đồng thời tổ chức vận động hướng dẫn ký cam kết đến tất cả các xóm trên địa bàn xã.

Quản triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình

tự quản về ANTT ở khu dân cư, các khu vực giáp ranh với các xã lân cận... Thường xuyên củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cơ sở trong tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo ANTT, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Trong năm tình hình ANCT và TTATXH được giữ vững ổn định, chưa phát hiện có các hành vi chống đảng, chống chính quyền, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại các mục tiêu kinh tế, không có tuyên truyền đạo trái phép xảy ra, không có mâu thuẫn, khiếu kiện vượt cấp xảy ra trong nội bộ nhân dân...

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kiềm chế, giảm các loại tội phạm. Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả:

- + Tổ chức phát động điểm tại 01 xóm và 01 trường học trên địa bàn có tình hình nổi cộm, phức tạp về ANTT có hơn 300 lượt người tham gia. Qua phát động quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT.

- + Thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa công an với các ngành, đoàn thể huyện (giữa Công an với MTTQ huyện; Hội LHPN huyện; Hội CCB huyện; Hội Nông dân huyện; Đoàn thanh niên; Liên đoàn lao động huyện...).

- + Lập 01 hồ sơ giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- + Vận động 02 người nghiện đi cai nghiện tự nguyện.

- + Công tác thu hồi, quản lý VK - VLN - CCHT: Trong năm đã vận động, thu hồi được 01 súng tự chế.

- Công tác thi đua khen thưởng đối với lực lượng Công an xã: Năm 2024 tập thể Công an xã Thanh Định đăng ký Đơn vị tiên tiến, 5 CBCS đăng ký CSTT.

- Năm 2024 có 09/09 xóm đăng ký đạt tỷ lệ 100%.

- Kết quả bình xét: 07/09 xóm đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT (77%).

2. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp

Xác định tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học là nhiệm vụ trọng tâm; Trong năm chỉ uỷ và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đều ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT và có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT theo quy định tại Thông tư 124.

Qua trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội... Quá trình thực hiện đã chủ động xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Triển khai thực hiện kịp thời Thông tư số 124. Chủ động xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành

nhiệm vụ được giao (do đặc thù của cơ quan khác nhau, do đó số lượng bảo vệ tính đến nay không có đồng chí nào).

3. Đối với Cơ sở giáo dục

Để tổ chức thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong nhà trường, Chi uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong nhà trường, tiến hành đăng ký phần đầu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 124. Công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và gia đình học sinh trong đảm bảo ANTT và quản lý, giáo dục người học có sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả, không có học sinh phạm tội, mắc tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật lao động (số lượng bảo vệ hiện nay có 01 Đ/c).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BCD PTTDBVANTQ huyện, cùng với sự nỗ lực điều hành của lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cấp ủy đảng, chính quyền, công tác triển khai thực hiện Thông tư 124 được tiến hành một cách kịp thời, nhanh chóng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Trong năm đã xây dựng và triển khai mô hình camera an ninh, đưa vào hoạt động góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

BCD xã đã luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp uỷ, chính quyền trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả theo quy định tại Thông tư 124 trên địa bàn.

Đầu năm cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, cơ sở giáo dục chủ động ban hành Nghị quyết, Kế hoạch và quy ước để cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và toàn dân về công tác bảo vệ an ninh trật tự, có sự chuyển biến trong phong trào toàn dân BVANTQ, theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải tại cơ sở.

2. Hạn chế, thiếu sót

Một vài cơ quan, ban ngành và xóm chưa tiếp thu, nhận thức, quán triệt đúng mức trong việc thực hiện Thông tư 124, công tác tham mưu chưa tốt, chưa kịp thời, nhất là việc trao đổi, hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở đối với một số cơ quan, cơ sở giáo dục và các xóm về đăng ký thủ tục phần đầu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” còn chưa chủ động. Vẫn để phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Kiến nghị, đề xuất

Không.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển quán triệt, triển khai khai thực hiện Thông tư 124 và tăng cường hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ xét duyệt công nhận thôn, xóm, xã, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” thực hiện theo đúng quy định.

2. Tham mưu thực hiện tốt Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho phù hợp với thực tế tại địa phương, lồng ghép với các phong trào đã và đang thực hiện tại địa bàn nhằm giúp cho nội bộ và quần chúng nhân dân hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.

3. Các cơ quan, ban, ngành, các xóm tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, tích cực tham gia, cam kết thực hiện có hiệu quả Thông tư 124, phần đấu đơn vị, địa phương đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 124 của UBND xã Thanh Định năm 2024, báo cáo Công an huyện biết để tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP, CA xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Đăng